

TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự thảo luận tại tổ 1.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự thảo luận tại tổ 2.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo luận tại tổ 3.

57.149,4 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt trên 1 tỷ USD (cao hơn tổng số vốn FDI từ năm 2020 trở về trước). Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, có nhiều sáng tạo, một số điểm nghẽn, nút thắt tồn tại từ lâu đã được giải quyết. Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển Khu kinh tế tiếp tục được chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào thực chất hơn. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

Dấn chủ, tâm huyết, trách nhiệm trong thảo luận

Tham gia thảo luận tại tổ và thảo luận tập trung tại hội trường, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo sơ kết. Trong đó, thống nhất nhận định các nội dung trong báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực, sát thực tiễn, thể hiện những kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ

thực hiện các nghị quyết. Đồng thời, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy chế, đoàn kết, thống nhất cao, linh hoạt trong xử lý nhiều tình huống mới phát sinh, tập trung tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, nút thắt nên đạt được những kết quả khá toàn diện. Không khí đổi mới, khát vọng phát triển lan tỏa trong toàn tỉnh tạo không khí thi đua giữa các huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung, đó là cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, để cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở gắn với công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, nhất là kiểm tra, giám sát 4 nội dung. Đề nghị người đứng đầu các sở, ngành trực tiếp về huyện để nắm bắt, phối hợp với địa phương giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chung của tỉnh, của huyện. Tỉnh có giải pháp bổ sung, thay thế cán bộ năng lực yếu, thiếu ý thức trách nhiệm; tập trung tháo gỡ các rào cản; tập trung các nguồn lực để sớm

hoàn thành các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch tỉnh, các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu chức năng, công tác giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp để tăng cường thu hút đầu tư; quan tâm hỗ trợ ngành nông nghiệp tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; có chính sách đột phá tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh cũng cần ban hành chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước; quan tâm đến việc tuyển dụng đội ngũ ngành y tế, đặc biệt là y tế cơ sở cũng như chế độ, chính sách cho đội ngũ ngành y tế; tăng cường chỉ đạo việc chủ động rà soát, kiểm tra nội bộ ngay từ cơ quan, đơn vị và cơ sở...

Tham luận tại hội trường, các đại biểu tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được và một số giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng chi bộ kiểu mẫu; quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ngay từ chi bộ và kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây

dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; một số giải pháp đẩy nhanh tiến trình phát triển đô thị, chỉnh trang, xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng, kết nối thuận lợi; những kết quả quan trọng đã đạt được và một số giải pháp tiếp tục xây dựng Khu kinh tế Thái Bình phát triển toàn diện về công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển, trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh; kết quả triển khai việc chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất và một số giải pháp phát triển vùng sản xuất tập trung, tổ chức sản xuất theo phương thức hợp tác, liên kết, hình thành các hợp tác xã kiểu mới; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa và phát triển ngành, nghề nông thôn.

Cần có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, phù hợp hơn, đạt được nhiều kết quả cao hơn và mang tính quyết định hơn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của đại biểu trong thảo

luận tổ và thảo luận tập trung tại hội trường, đồng thời khẳng định lại một số kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí nhấn mạnh: Trước mục tiêu to lớn, nhiệm vụ nặng nề đã đề ra, nhất là khi đối tiếp tục xây dựng Khu kinh tế Thái Bình phát triển toàn diện về công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển, trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh; kết quả triển khai việc chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất và một số giải pháp phát triển vùng sản xuất tập trung, tổ chức sản xuất theo phương thức hợp tác, liên kết, hình thành các hợp tác xã kiểu mới; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa và phát triển ngành, nghề nông thôn.

trước hết là của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; phải bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao hiệu lực. Lãnh đạo các cấp chính quyền phải luôn tâm huyết, trách nhiệm, trần trụi với công việc, lĩnh vực nặng nề đã đề ra, nhất là khi đối diện với mức độ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và khả năng hoàn thành trong nhiệm kỳ, cần phải tiếp tục vươn lên mạnh mẽ; khắc phục hiệu quả các hạn chế, yếu kém; nhận thức rõ khó khăn, các thách thức và yêu cầu mới, thấy rõ các dư địa, cơ hội phát triển để đề ra các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, phù hợp hơn, đạt được nhiều kết quả cao hơn và mang tính quyết định hơn. Cấp ủy các cấp trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết. UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và chính quyền các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy các ưu điểm, cách làm tốt và kinh nghiệm trong thời gian qua, phấn công nỗ lực phấn đấu, trách nhiệm cá nhân mà

trên cơ sở kiên định mục tiêu tổng quát, phát huy các thành quả đã đạt được, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhất là thực hiện quyết liệt, có kết quả rõ nét trong thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển; giải quyết dứt điểm các hạn chế, yếu kém, các điểm nghẽn, vướng mắc. Nâng cao chất lượng toàn diện và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khơi thông các nguồn lực, thu hút mạnh mẽ, hiệu quả các nguồn đầu tư; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng; quan tâm toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trước mắt, cần bắt tay ngay vào lãnh đạo và giải quyết các vấn đề lớn về mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung hoàn thành từ nay đến cuối nhiệm kỳ và các vấn đề mới đặt ra. Tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để bảo đảm hoàn thành, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mục tiêu tổng quát trong nửa nhiệm kỳ còn lại là tiếp tục đẩy mạnh phát triển

Những ý kiến tâm huyết, hiến kế thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp

Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tổ chức ngày 13/11, đã có nhiều ý kiến phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Phóng viên Báo Thái Bình ghi lại ý kiến của một số đại biểu.

Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy



Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã được quán triệt, triển khai, tuyên truyền sâu rộng, có chất lượng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu từ trung ương, tỉnh đến cơ sở. Hình thức này phù hợp với xu hướng phát triển của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, vừa là giải pháp để các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến nhanh hơn, gần hơn với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chưa bao giờ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nghe lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt các nghị quyết một cách đầy đủ, toàn diện như giai đoạn vừa qua. Không chỉ vậy, công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết còn được thực hiện qua các cuộc thi, hội thi. Cùng với đó, các cơ quan thông tin đại chúng cũng đẩy mạnh tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở cùng những cách làm hay, sáng tạo, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để Thái Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đạt được những kết quả quan trọng như báo cáo tại hội nghị đã khẳng định.

Đồng chí Trần Huy Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương



Qua nghiên cứu báo cáo cũng như qua thực tiễn tôi thấy mặc dù tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh chưa đạt được mục tiêu đề ra nhưng đã thể hiện sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Trong lĩnh vực công thương, mặc dù chịu nhiều tác động nặng nề của thị trường thế giới nhưng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu vẫn bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, lĩnh vực thu hút đầu tư, công tác xúc tiến đầu tư được đặc biệt quan tâm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp mời gọi doanh nghiệp đầu tư về địa bàn, tạo nên nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có nhiều dự án lớn, dự án mang tính chất đòn bẩy tạo đột phá cho kinh tế phát triển. Sản xuất công nghiệp của tỉnh còn phụ thuộc lớn vào ngành dệt may, trong khi 9 tháng vừa qua lĩnh vực này tăng trưởng thấp. Trong lĩnh vực thương mại, hạ tầng thương mại còn yếu, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư. Do đó, để đạt được mục tiêu đề ra của các cấp, cần phải có nỗ lực lớn và quyết tâm cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị. Ngành công thương cũng xác định sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Trong thời gian tới tôi mong muốn tỉnh tiếp tục có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án lớn, trọng điểm, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và tận dụng ưu thế của các hiệp định thương mại đã ký kết để đẩy mạnh xuất khẩu.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư



Có thể khẳng định, đến nay, trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình có rất nhiều điểm sáng về thu hút đầu tư, phát triển Khu kinh tế Thái Bình, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển doanh nghiệp, thực hiện chính sách xã hội... Điển hình như Khu kinh tế Thái Bình là một trong những đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thực sự trở thành trọng điểm và động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Hay trong xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, trong thu hút đầu tư đã có sự thay đổi căn bản về phương pháp lãnh đạo của cấp ủy cùng cách thức, phương thức thực hiện của các cấp, các ngành. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra như báo cáo là một thách thức lớn, đòi hỏi phải có sự cố gắng rất lớn của các cấp, ngành, địa phương. Theo tôi, về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới tỉnh cần phải tập trung tháo gỡ những rào cản, thách thức, nhất là về cơ chế, chính sách, về chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, về nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ. Trong đầu tư kết cấu hạ tầng, cần phải tập trung cao để hoàn thành một số tuyến đường huyết mạch như tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cồn Vành. Trong phát triển kinh tế cần phải tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Về công tác xây dựng Đảng, nên nghiên cứu, bổ sung thêm những giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh



Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX mà Thái Bình đạt được là rất đáng trân trọng, tự hào. Mặc dù có chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ta luôn ở trong top cao của cả nước. Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đơn hàng của các doanh nghiệp bị cắt giảm, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, cơ chế, chính sách, đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lộ trình để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh đã thành lập các tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo giải quyết các công việc còn tồn tại, vướng mắc; đồng thời, tổ chức đoàn công tác làm việc với 5 huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Trong hơn 2 năm vừa qua, thu hút vốn FDI của tỉnh gấp 3 lần so với các thời gian trước công lập. Như vậy, có thể nói, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, chúng ta "trồng cây, chăm sóc đã đến ngày thu quả". Để đạt được kết quả như vậy, những năm gần đây công tác xúc tiến đầu tư được lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo rất quyết liệt, bài bản. Thái Bình luôn chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư, đặc biệt là tổ chức các đoàn công tác đi tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại nhiều nước. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương chủ động rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt và khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư. Dù đã đạt được kết quả tích cực song dự báo tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước 2 năm tới tiếp tục khó khăn. Trong bối cảnh đó, để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, các cấp, ngành, địa phương phải kiên trì tập trung thực hiện các giải pháp đề ra, trong đó chú trọng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Hải



Huyện Tiên Hải đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó các đại biểu đã tham gia làm rõ các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp để thực hiện. Huyện đã xây dựng 16 chỉ tiêu, đến nay đã hoàn thành 7 chỉ tiêu, có 2 chỉ tiêu còn nhiều khó khăn là tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao ở Tiên Hải cơ bản đạt kế hoạch đề ra; trong đó, một số nội dung liên quan như hệ thống chiếu sáng đạt trên 80%, việc xây dựng cảnh đồng mẫu, liên doanh, liên kết đạt gần 1.000ha và đã xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các xã có cảnh đồng mẫu. Tiên Hải quyết tâm thực hiện 2 chỉ tiêu còn khó khăn trong nhiệm kỳ bởi huyện xác định còn nhiều dư địa, nhất là lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa..., góp phần vào kết quả chung của tỉnh. Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tuy nhiên tôi mong muốn cấp ủy tỉnh chỉ đạo tiếp tục bổ sung thêm giải pháp bố trí, sắp xếp đối với đội ngũ cán bộ cấp xã sau sáp nhập, tạo hành lang pháp lý trong việc luân chuyển bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, tạo thuận lợi trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc. Đề nghị bổ sung thêm các giải pháp xây dựng, hoàn thiện khu công nghiệp Hưng Phú tạo quyết tâm cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện. Cùng với đó, cần có lộ trình rõ cho 2 huyện Thái Thụy và Tiên Hải nâng cấp thành đô thị loại III.